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เร่ิมประชุมเวลา  13.20 น. 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
   1.1.1 คณบดีแจงใหที่ประชุมไดรับทราบวา หลังจากไปประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย ที่จังหวัด
เชียงราย สภาคณาจารย ฯ ทําเรื่องถึงสภามหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเบิกจายคาสอนเกินภาระงาน เบื้องตน
ที่ประชุมยังหาขอสรุปไมได  และไดเสนอในที่ประชุมวา ขอใหเชิญสภาคณาจารย ฯ เขารวมประชุมสภา ฯ ดวย 
เพื่อหาขอสรุปในเรื่องดังกลาวและขอใหแจงในพื้นที่ไดทราบดวย 
  1.1.2 ตอเนื่องจากการไปประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัยทีเ่ชียงราย นั้น เร่ืองการสรรหาคณบดี 
ขอใหทุกทานอยาไดกังวล เร่ือง การตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบด ี โดยจะทําการสรรหาภายใน 90 วันนับแต
หมดวาระ ซ่ึงชุดปจจุบันจะหมดวาระใน วันที่ 27 กุมภาพันธ 2554 ซ่ึงเมื่อนับยอนจะประมาณ เดือนธันวาคม 
2553 ในสวนของมหาวิทยาลัยกจ็ะตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดขีึ้นมา ซ่ึงประกอบไปดวย  นายกสภา ฯ 
อธิการบดี ผูทรงคุณวุฒิ และตัวแทนอาจารยที่เปนตวัแทน 2 ทาน จึงแจงใหทราบวาทานใดมีความประสงคเขา
รับการสรรหา ก็ขอใหเตรยีมตัวไว 
   1.1.3 คณบดยี้ํานโยบายใหที่ประชุมทราบในสวนนโยบายพื้นที่ งานฟารมพืช สัตว ประมง 
และอุตสาหกรรมเกษตร สวนหนึ่งกอใหเกิดการฝกงาน สวนหนึ่งซึ่งถือเปนสมบัติในสวนคณะ โดยคณะ ฯ จะ
ไดรับโครงการ SDC ในปนี้โดยฝากใหทุกพื้นที่คิดตอวาโครงการ SDC นั้น ทําอยางไรใหเขากบัธุรกิจในพืน้ที่ 
ในเชิงงานฟารมหรือเชิงงาน SDC ได ยกตวัอยาง ในสวนของพื้นนานทําฟารมไก ซ่ึงประสบความสําเร็จในเรื่อง
ของอาหารสัตว  พื้นที่ลําปางซึ่งมองวามีความชํานาญเรื่องหมู หรือการทําดินเกษตรโดยไมตองลงทนุมาก เพราะ
มีนักวิชาการแลว แตปญหาเรื่องการตลาด พื้นที่พษิณุโลกในเรื่องโรงสี ซ่ึงมีความชํานาญเรื่องนีอ้ยูแลว  โดย
ประโยชนที่จะมองเหน็ไดชัดคือ ชวยในการฝกงานและเปนแหลงพึ่งพงิในพื้นที ่
  1.1.4 คณบดแีจงใหทราบวา แผนป 2556 ทางคณบดี ดร.ปทมา และ ดร.สุรพล ไดดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรระดับปริญญาเอก และตดิตอนักศึกษาเรยีนปริญญาเอก แนววิทยาศาสตรชีวภาพ Bioscience โดย
มีแนวโนมวา บริษัทซีพี จะเขามาเรยีน เบื้องตนไดตดิตอเปนหนังสือไปแลว และไดพูดคยุกบัทางซีพี สาขา
อินเดีย ในการขอสงนักศึกษาในสายพืชศาสตร ไปรวมทาํ WIL จํานวน 3 คน คือ นาน ลําปาง พษิณุโลก พืน้ที่
ละ 1 คน ขณะนี้รอการติดตอกลับและคําตอบประมาณ เดือนธันวาคม และ คาดวาซมัเมอรนี้นาจะไดไปทํา WIL  
จึงแจงใหพืน้ที่ทราบ 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ  
 

 
 
 



1.2 เร่ืองที่กรรมการผูทรงคุณวุฒแิจงใหทีป่ระชุมทราบ 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา สกอ.จะจัดใหมีการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ประจําป 2553 ในหัวขอเร่ือง อุดมศึกษารวมสรางประเทศไทยนาอยู ในระหวางวันที่ 13 – 15 
ธันวาคม 2553 ที่บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร เซนทรัลลาดพราว กรุงเทพ ฯ โดยมีหัวขอที่จะนําเสนอ 4 ขอ คือ  

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม  
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม  
โดยไดเชิญชวนผูที่จะมีสวนรวมในการประชุม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน 

ทาง สกอ. ไดทําหนังสือเชิญชวนมา จึงมาเรยีนใหทราบ และไดมอบหนังสือใหกับเลขา ฯ ตอไป 
ในงานดังกลาวจะมี นายกรัฐมนตรี มาปาฐกถาพิเศษ ซ่ึงคาดวาจะนําเสนอ เร่ือง 1 จังหวัด1 

มหาวิทยาลัย  
ดวยงานประชุมดังกลาว ตรงกับการประชุมคณะกรรมการคณะ ฯ ทางผูคุณวุฒิจึงแจงใหทราบ

วาจะพยายามมาใหทันการประชุม ฯ 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ    รับทราบ 
 

 
1.3 เร่ืองที่กรรมการ และเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 

   1.3.1 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่นาน 
   ไมมี 
 
  1.3.2 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ลําปาง 

1.3.2.1 ในวันที่ 23 – 28 พฤศจิกายน 2553 นั้น พื้นที่ลําปาง ไดเขารวมจัดกิจกรรม 
ลําปางเกษตรอุตสาหกรรมแฟร คร้ังที่ 4 ที่ อบจ. ลําปาง อําเภอเกาะคา โดยมีสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร ประมง และพืชศาสตร เขารวมจัดกิจกรรม โดยมีนักศึกษา ไปชวยงาน 5 – 10 คน ทุกวัน 
   1.3.2.2 คณะฯ จะเขารวมจัดกจิกรรมตักบาตร 3 ธันวาคม 2553 โดยจะเขารวมกับพื้นที ่
   1.3.2.3 กิจกรรมเทศนมหาชาติในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 โดยมีนักศึกษา คณะฯ เปน
ตัวแทนพื้นที่เขารวมในการฟงเทศนคร้ังนี้ 
 
 
 
 



  1.3.3 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่พิษณุโลก 
  1.3.3.1 รศ. เดชา นาวานุเคราะห แจงตอที่ประชุมวา ในสวนการจายคาภาระการสอน 
ในสภาคณาจารย ฯ ไมเห็นดวยกับ Factors ที่นํามาคิดภาระการสอน หากใช Factors ตรงนั้นแลว อาจารยในสาย
เกษตร จะไมไดรับคาสอนเกินภาระ เพราะนักศึกษาที่เรียนนั้นมีนอย จึงแจงใหทางคณะฯ ทราบ 

1. จากคณบดีไดมอบหมายใหพื้นที่พิษณุโลก ไปติดตอสถานประกอบการ เพื่อทํา
กิจกรรมการเรียนการสอนรวมกับการฝกงานของนักศึกษา อาจารยอภิชาติ โคกทอง ไดใหรายละเอียดวา ได
ติดตอกับ บริษัทมอนซานโต ขณะนี้อยูในขั้นตอนการเจรจากันนั้น ทางบริษัท มอนซานโตไดแจงวา ขณะนี้
กําลังจัดรายละเอียดวาชวงใดเหมาะสมที่จะใหนักศึกษาเขาไปทักษะดานใดบาง  ในสวนของสวนนงนุช นั้นได
มีความพรอมในการฝกงานเปนจํานวนมากและขอใหทางคณะ ฯ ทําหนังสือเพื่อประสานดานเอกสารตอไป และ
ในวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2553 ทางหอการคาจะจัดการสัมมนาทั่วประเทศ  ทางพื้นที่พิษณุโลกจะเดินทางไป
รวมสัมมนาในครั้งนี้ สาระสําคัญในการสัมมนานั้น จะเกี่ยวกับเรื่อง 1 ไร 1 แสน การเดินทางเขารวม เพื่อดู
แนวคิด และสรางเครือขายในสภาหอการคาไทยตอไป 

2. เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน เร่ือง ระเบียบการเบิกจายปริญญาโท ภาค
สมทบ นั้น เร่ืองดังกลาวถึงขั้นใดแลว  

  คณบดี ช้ีแจงเรื่องดังกลาว วาขณะนี้ยังติดอยูในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และจะประสานกับ ผูอํานวยการกองคลัง ตอไป ในเรื่องระเบียบการเบิกจาย  

 
  1.3.4 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ตาก 
    อาจารยรุง หมูลอม รักษาการรองคณบดีพื้นที่ตาก มเีร่ืองแจงใหทีป่ระชุม 2 เร่ือง
ดวยกัน ดังนี ้

1.3.4.1 ดวยสมเด็จพระเทพ ฯ จะเสดจ็ ฯ ทรงงานที่พื้นที่จังหวดัตาก  ในวนัที่ 27 – 29 
ธันวาคม 2553 ในพื้นทีไ่ดรับมอบหมายคณะเขารวมจัดชุดอาหารวางและตกแตงสถานที่รับเสด็จในวันที่ 29 
ธันวาคม 2553  

1.3.4.2  จากการประชุมครั้งที่ 17 ที่ไดแจงกับที่ประชมุไปแลวเร่ืองการหลอพระของ
พื้นที่ตาก นั้น ในการจัดงานจะมกีารมอบรางวัลศิษยเกาดีเดนของพืน้ที่ตาก จาก 4 สาขา คุณพรลิณี ชัยรัตน 
ไดรับการเสนอเปนศิษยเกาดีเดน ในสาขาอตุสาหกรรมเกษตร  
 
 1.3.5 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม 
    อาจารยประเวศ ทองธรรมชาติ ไดแจงตอที่ประชุมวาจะมีการจัดการบริการวิชาการ 
ในกับนักเรียน โรงเรียนจกัรคําคณาทร ในวันที่  8 ธันวาคม 2553 โดยจะใหบริการวชิาการในรายวชิาปฏิบัติการ
ฟสิกส 1 และฟสิกส 2  โดยทางโรงเรียน ฯ ไดคัดเลือกนักเรียนมาในครั้งนี้ ที่ผานมาไดจัดมาแลวคร้ังหนึ่ง ซ่ึง



ทางสาขาวิทยาศาสตรไดเชญิอาจารยจากโรงเรียนมัธยมศึกษามารวม ซ่ึงเขาใหความสําคัญในการบริการวิชาการ
ดังกลาวจึงไดมีการจัดการบริการวิชาการครั้งนี้  
 
 1.3.6 เร่ืองที่จะแจงใหทราบของ พื้นที่เชียงราย  
    ไมมีเร่ืองแจงใหทราบ 
    คณบดีแจงตอพื้นที่เชียงราย วา หากมีผูที่สนใจเขารวมประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะกเ็ขารวมการประชุมได 
 
 1.3.7 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
    อ.อนุชา จันทรบูรณ แจงแทนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ตอที่ประชุมวา 
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ไดขอใหพื้นที่สง  

1. ขอเปาหมายและตัวช้ีวัด ป 2554 
2. ขอรายช่ือคณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
3. แผนพัฒนาคณุภาพฯ ของสาขาในเขตพืน้ที่ ในป 2554 
โดยที่ประชุมตกลงรวมกันวา ขอใหจดัสงเรื่องดังกลาว อยางชาภายในวนัที่ 3 ธันวาคม 

2553 
 
 1.3.8 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เลขานุการ 
    ไมมี 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 17 วันที่ 20 ตุลาคม 2553  เลขานุการไดจัดทํารายงานการ
ประชุม คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คร้ังที่ 17 วันที่ 20 ตุลาคม 2553 เวลา  
13.30 น. ณ หองประชุมชัน้ 4 อาคารวทิยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เรียบรอยแลว จึง
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  พิจารณารับรองรายการการประชุม และมีการแกไข 
4 แหง ดังนี้  

1. ในขอ  1.2 คําวา  คุ รุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  ขอใหแก เปน  ครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต 



2. ในขอ 3.3  เร่ืองการเสนอเปลี่ยนรายชื่ออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร ช่ืออาจารย
ธัญญาลักษณ ขอแกเปน อาจารยธัญลักษณ บัวผัน 

3. ในขอ 4.2 วรรค 6 ช่ืออาจารย ดร.ไกรศรี พิสิษฐกุล ขอแกเปน ดร.ไกรสีห พิสิษฐ
กุล 

4. ในขอ 5.4 มติคณะกรรมการประจําคณะ  แกไข เพื่อเสนอ ตอสภาวิชาการตอไป ขอ
แกเปน เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 

3.1 รองคณบดีพื้นที่นานสอบถามความคืบหนา เร่ือง การเสนอหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงทาง
อาหาร วาทางคณะ ฯ ไดจดัตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรหรือยัง และดําเนินการอยางไรตอไป 
   อาจารยสุริยันต ช้ีแจงตอที่ประชุมวา  ในการเสนอหลกัสูตรนั้น ตามกระบวนการตองเสนอเปน 
Concept paper เพราะการเสนอ Concept paper นั้น จะระบุรายละเอยีดภายในหลักสูตรและตัวผูทรงคุณวุฒิ อยู
แลว และการนําเสนอเรื่องหลักสูตรนี้เขาสูการพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 17 นัน้ เปนการเขาพิจารณาขอ
ความเหน็จากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทานั้น ไมใชเปนการวิพากษหลักสูตร ในสวนผูทรงคุณวุฒิ
วิพากษหลักสตูร ที่เสนอพรอม Concept paper นั้น เมื่อเสนอและทางสภาวิชาการอนุมัติ กส็ามารถเขาสู
กระบวนการวพิากษหลักสูตรได 
   รองคณบดีพื้นที่นาน แจงตอวา ขอใหทางคณะ ฯ ไดทําหนังสือแจงตอทานผูทรงคุณวุฒิ ฯ ใน
การเขารวมดูพื้นที่จัดการเรียนการสอน 
   ทานผูทรงคุณวุฒิ ไดแจงวา ทานสามารถเดินทางไปชวยได เพราะในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการประจําคณะ  คณบดีสามารถเชิญไปเปนดูงานดังกลาวได ก็อยากใหมีการพูดคุยกันใหตกผลึกใน
การจัดทําหลักสูตรกอน แลวคอยพัฒนาเปนหลักสูตรเลมสมบูรณ แลวจึงนําไปวิพากษหลักสูตรตอไป 
   คณบดี ไดแจงตอวา อยากใหมีการไปปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว ใหสมบูรณกวาเดิมเพื่อให
ดําเนินการในขั้นตอไปได 

 
มติคณะกรรมการประจําคณะ   รับทราบ และคณะฯ สวนกลางทําหนังสือเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิ ฯ เดินทางไปยังพื้นที่นานเพื่อพัฒนาและยกรางตัวหลักสูตร 
 
 
 



 3.2 คณบดีแจงตอคณบดีทุกพื้นที่ วา ขอความรวมมือสงรายชื่อตามโครงสรางคณะกรรมการประจํา
คณะฯ 
  รศ. ดร.สมชาติ ไดแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้ไดจัดทําถึงสาขาชัดเจนแลวสวน ในสาขาวิชายัง
สับสนอยู 
  คณบดีแจงตอที่ประชุมวา แผนโครงสรางเดียวกันแตมองคนละรูปแบบมากกวา คืออยากให
มองใน ใหเปนสายงานตามโครงสราง เพื่อใหเปนคณะเดียวกัน 
  ทานผูทรงคุณวุฒิ ไดใหความคิดเห็นตอที่ประชุมวา รูปแบบของแผนกตาม พรบ. ไมไดระบุไว 
แตเปนการบริหารงานของคณะ ฯ ใหเปนระบบนั้น ถือวาทําได แตขึ้นอยูกับรองคณบดีในแตละพื้นที่ แตตอง
ดําเนินการโดยอาศัยอํานาจของคณบดี 
   สรุปโดยที่ประชุมตกลงรวมกันวา การจัดสงรายชื่อตามโครงสรางคณะ ฯ นั้น สามารถทําได 2 
รูปแบบ คือในพื้นที่สายชาง (เขตพื้นตาก พายัพ เชียงราย) และสายเกษตร โดยสงรายชื่อตามความเหมาะสม
อยางชาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2553   

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 
 4.1 รองคณบดีฝายฝายบริหาร ไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากคณะไดรับหนังสอื ที่ SS 63/2553 ลง
วันที่ 13 ตลุาคม 2553 การพิจารณาเรื่อง ขอลาออกจากการเปนผูทรงคุณวฒุิประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร ของคุณองอาจ กิตติคุณชยั เนื่องจาก ตดิภารกจิไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มติ
คณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบการลาออก และทําเสนออธกิารบดีพิจารณาตอไป นั้น คณะ ฯ ได
ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยมีความเหน็อนุมัตกิารลาออกของ    
คุณองอาจ  กิตติคุณชยั ในครั้งนี้ และเหน็ชอบใหคณะ ฯ ดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกแทนตาํแหนงทีว่าง 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ  
 
 4.2 รองคณบดีฝายบริหาร ไดแจงตอที่ประชุมวา จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พื้นที่นาน 
ไดจัดทําหนังสือถึงมหาวิทยาลัย เพื่อขอรับการสนับสนุนอัตรากําลังพนักงานมหาวทิยาลัย             สายวิชาการ 
ตําแหนงอาจารย สาขาสัตวแพทยศาสตร จํานวน 1 อัตรา เนื่องจาก อาจารยประจําหลักสูตรไมครบ ซ่ึงจะเปน
ปญหาในการเปดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโท เพิ่มอีก 1 หลักสูตรในอนาคต  มหาวิทยาลัยไดมอบให
กรรมการประจําคณะพิจารณาเพื่อเสนอมหาวิทยาลัยตอไปนั้น จึงเสนอตอคณะกรรมการประจาํคณะ เพื่อ
พิจารณา เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนอัตรากําลังพนกังานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ของเขตพื้นที่นาน ที่



ประชุมมีมติ เห็นสมควรอนมุัติใหเขตพืน้ที่นานใชอัตรากลางของมหาวิทยาลัย และหากไดรับการอนุมัติ ก็ให
พื้นที่นานใชอัตราทดแทนอตัรากลางทันที  ที่ไดรับการจัดสรรอัตรา  จากนั้นคณะ ฯ ไดนําเรื่องดังกลาวเสนอให
มหาวิทยาลัยพจิารณา ผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ไมอนุมัต ิ ใหพื้นที่นานยืมอตัรากลางของมหาวิทยาลัย 
แตใหไปใชอัตราของคณะ ฯ ที่จะไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ 2554 ในการบรรจุ 

 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ และขอใหพื้นที่นาน จัดทําหนงัสือแจง
มายังสํานักงานคณะ ฯ เกีย่วกับการการบรรจุอัตราใหม ในปงบประมาณ 2554  
 
 4.3 รองคณบดีฝายบริหาร ไดแจงตอทีป่ระชุมวา ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
หมดวาระลงในวันที ่8 ตุลาคม 2553 และจะตองมีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ  ภายใน 90 
วัน ภายหลังการหมดวาระ นั้น มหาวทิยาลัยไดจัดทาํประกาศ เร่ือง การเสนอรายชื่อเพื่อเขารับการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหา (นายอนุชา  จนัทรบูรณ) ไดเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อรับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ จํานวน 2 ทาน ดังนี ้

1. รองศาสตราจารย ดร.อานนท  เที่ยงตรง 
2. รองศาสตราจารยชัยยศ  สันตวิงษ 

 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ  
 
 4.4 รองคณบดีฝายบรหิาร ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่มหาวิทยาลัยอนมุัติโครงการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2554 ไปแลวนั้น 
เนื่องจากกองคลังตองการใหมีหลักฐานการตอบรับในการเขารวมประชุมเพิ่มเติม ในการประกอบการขอเบิกคา
เบี้ยประชุม และ การเบิกจายคาเบี้ยประชมุ นั้น การโอนเงินผานธนาคารจะเสียคาธรรมเนียม 10 บาท ดังนั้น จึง
เรียนใหคณะกรรมการประจาํคณะรับทราบเกี่ยวกับ การตอบรับการเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
แตละครั้ง โดยใหสแกนและจัดสงคืนทางระบบจดหมายอีเลคทรอนิค เพื่องานเลขานุการจะไดดําเนนิการดวย
ความรวดเร็วในขั้นตอนตอไป 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ  
 
  4.5 รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที่คณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร ไดเสนอหลักสตูร เพื่อให สกอ. รับทราบและใหความเห็นชอบ จํานวน 1 หลักสูตร 
และทาง สกอ. ไดรับทราบและใหความเห็นชอบ แลวไดแก หลักสตูร วท.บ. สาขาวิชา ชีววิทยา (หลักสูตร



ปรับปรุง พ.ศ. 2553) จึงเรียนตอที่ประชมุคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดทราบ เกีย่วกับการแจงผลการ
พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชา ชีววิทยา จาก สกอ.  

   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
  5.1. รองคณบดีฝายบริหาร ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามที ่ ผศ.ประสงค  เหล่ียมโสภณ ตําแหนง ผูชวย
ศาสตราจารย ระดบั 8 เขตพื้นที่นาน ขออนุญาตลาศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  มีกําหนด 3 ป ตั้งแตภาคเรยีนที ่2/2553 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ดังนั้น จึง
เรียนตอคณะกรรมการประจาํคณะ เพื่อโปรดพิจารณา เกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาเคมี   
  ผศ.ประสงค  เหล่ียมโสภณ ไดทําบันทึกเพื่อไปสอบศึกษาตอระดับปริญญาเอก ตอรองอธิการบดีพื้นที่
นาน เมื่อวนัที ่20 กันยายน 2553 และไดทําบันทึกเพื่อขออนุญาตลาศึกษาตอระดบัปริญญาเอก ตอรองอธิการบดี
พื้นที่นาน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2553  
 กระบวนการขออนุญาตลาศึกษาตอในภาคเรียนที่ 2 กบบ. กําหนดไวใหผูประสงคจะลาศึกษาตอ จัดสง
คําขอถึงคณะ ฯ และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ แลวจัดสง กบบ.ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
ของทุกป (สวนการขออนุญาตลาศึกษาตอในภาคเรยีนที่ 1 ใหจดัสง กบบ.ภายในสิ้นเดือนมกราคมของทุกป)  
  กบบ. จึงมีหนังสือถึง ผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ลานนา นาน เพื่อใหนาํเรื่องดังกลาวผาน
กระบวนการตามที่แจงขางตน  จึงเสนอตอการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณา เกีย่วกับ
การขออนุญาตลาศึกษาตอของ ผศ.ประสงค  เหล่ียมโสภณ ระดับปริญญาเอก สาขาวชิาเคมี ภาคเรียนที่ 2/2553 
   
   มติคณะกรรมการประจาํคณะ   มีมติเห็นชอบในมหาวิทยาลัย ปริญญา และสาขาวิชาที่
ขออนุญาตไปศึกษาตอ  แตเนื่องจาก ไมเปนไปตามขั้นตอนในการขออนุญาตและเลยกําหนดระยะเวลาของการ
ขออนุญาตศึกษาตอในภาคเรียนที่ 2/2553 จึงเห็นควรใหขออนุญาตศกึษาตอในภาคเรียนที่ 1/2554 อีกครั้งหนึ่ง
ตอไป 
 
  5.2  ตามที่ นางสาวศิริลักษณ  ผลอินทร พนักงานมหาวิทยาลัย ตาํแหนงอาจารย เขตพืน้ที่ตาก ขอ
อนุญาตลาศึกษาตอ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร ณ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม หรือ มหาวทิยาลัย    สุร
นารี  มีกําหนด 3 ป ตั้งแตภาคเรียนที ่ 2/2554 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557  จึงเรียนตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณา เกีย่วกับการขออนุญาตลาศึกษาตอ 

 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ มีมติเห็นชอบใหลาศึกษาตอในภาคเรยีนที่ 2/2554 



 
  5.3 ตามที่ นางสาวอรุณี  วงษขาว พนักงานมหาวทิยาลยั ตําแหนงอาจารย เขตพืน้ที่ตาก ขออนญุาตลา
ศึกษาตอ ระดบัปริญญาเอก สาขาวิชาสถิติ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ มหาวิทยาลัยสุรนารี  มีกําหนด 3 ป 
ตั้งแตภาคเรยีนที่ 1/2554 วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ดังนัน้ จึงเรียนตอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณา เกีย่วกับการขออนุญาตลาศึกษาตอ  

 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  มีมติเห็นชอบใหลาศึกษาตอในภาคเรยีนที่ 1/2554 
 
  5.4  ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดจัดการวิพากษหลักสูตรขึ้น ในวันที่ 9-10 
กันยายน 2553 เพื่อพิจารณาหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรอื่น ๆ  อีกจํานวน
หนึ่งไปแลว นั้น ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการในที่ประชุม ไดวิพากษหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไป
แลว และผูรับผิดชอบในการรางหลักสูตร ไดแกไขตามที่ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการในที่ประชุมใหคําแนะนํา 
และไดดําเนินการแลวเสร็จ จึงเสนอตอการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. ....)  ที่ผานการวิพากษ และ
ปรับปรุงตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ และจัดเขาบรรจุในวาระพิจารณาของการประชุมสภาวิชาการตอไป 
  รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา ไดช้ีแจงรายละเอียดในหลักสูตรฯ ในสวนของ Curriculum 
mapping  นั้นยังไมสามารถตอบกับวัตถุประสงคของหลักสูตรฯ ได จึงขอใหปรับแกใหเหมาะสม และในสวน
ของแผนการเรียนของนักศึกษานั้น ขอใหทางคณะผูจัดทําหลักสูตร ฯ สามารถตัดไดหรือไม เพราะยังไมชัดเจน
เกี่ยวกับการเรียนในรายของนักศึกษาที่จบจาก ปวส. และเพื่อปองกันไมใหเกิดปญหารองเรียนในภายหลัง 
  รักษาการรองคณบดีพื้นที่ตาก ไดช้ีแจงวา จะไปปรับรายละเอียดในสวนของ Curriculum mapping และ
ตัดรายละเอียดแผนการเรียนในขอ 3.1.4 ขอ 2 ออก และแจงตอวาขอใหคง หมวดที่ 3 ขอ 2.2.2 ไว 

   
มติคณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบในหลักการ และใหทางคณะผูจัดทําหลักสูตร ฯ 

นําไปปรับแกตาม คณะกรรมการคณะ ฯ  แนะนําตอไป 
 
  5.5  สืบเนื่องจากคณะไดรับหนังสือ ที่ SS 63/2553 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2553 การพิจารณาเรือ่ง ขอ
ลาออกจากการเปนผูทรงคุณวุฒิประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ของคุณองอาจ กิตติคณุชัย 
เนื่องจาก ติดภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมตเิห็นชอบการลาออก และทํา
เสนออธิการบดีพิจารณาตอไป นั้น คณะ ฯ ไดดําเนนิการเสนอมหาวิทยาลัย เพือ่พิจารณาเรื่องดังกลาวแลว 
มหาวิทยาลัยมคีวามเหน็อนุมตัิการลาออกของ คุณองอาจ กิตติคุณชยั ในครั้งนี ้ และเหน็ชอบใหคณะ ฯ 
ดําเนินการสรรหากรรมการประจําคณะจากผูทรงคุณวุฒภิายนอกแทนตําแหนงทีว่าง  



 รองคณบดีพื้นที่ลําปาง ไดขอใหที่ประชุม ดูรายละเอียดวาระทีเ่หลือ ในการดํารงตําแหนงนั้นเปนไป
ตามระเบียบหรือไม 
 เลขานุการ ฯ ช้ีแจงวาวาระดาํรงตําแหนงทีเ่หลือยังสามารถสรรหาได 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ มีมติรับทราบ และขอเลื่อนการพิจารณา และขอให
คณะกรรมการ ฯ เสนอรายชือ่ผูมีคุณสมบัติ พรอมทั้งสงประวัติ เสนอมาเพื่อพิจารณาในการประชมุตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืน ๆ 
   

4.5 รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา ไดแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากคณบดีได
แจงตอที่ประชุมในเรื่อง SDC นั้น โดยทางคณะ ฯ ไดดําเนนิงานกบัสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหไดรับการอนุมตัิ
โครงการ นั้น ทางสํานักงานคณะ ฯ ไดทําหนังสือขอความรวมมือไปยังพื้นที่ตาง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐาน
งานฟารม มาตรฐานทักษะวิชาชีพ ซ่ึงทั้งสองเรื่องนั้นหากไมมีความชัดเจนแลว เปาหมายดังกลาวก็จะมองไม
ชัดเจน จึงขอใหทางพื้นที่ตาง ๆ ไดตรวจสอบ ขอมูลอีกครั้ง เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ 
  รองคณบดีพื้นที่พิษณุโลก ขอใหมีพูดคยุกนัโดยตรงทั้งหลายพื้นที่ในวนัที่ 6 ธันวาคม 2553 นี ้
เพื่อทําความตกลงและเขาใจพรอมกัน 
  คณบดี ไดแจงวา เหมาะสม เห็นควรที่จะไดพูดคุยกันในวนัดังกลาว 
 
 
เลิกประชุมเวลา 16.35 น.  
 

                    
                (นายอนุชา  จนัทรบูรณ)                                                          
          เลขานุการกรรมการประจําคณะ                                            
                 ผูจดบันทึกการประชุม           
 
 
 

 
 


